

งานเลขานุการและการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณและการเงิน
 การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ รายงานผลการดำเนินการของผู้บริหารตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมอบหมาย

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมและมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละเรื่องนั้น
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้จัดทำสรุปรายงานเรื่องที่ยังรอผลการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	เรื่อง	ผู้รับผิดชอบ	การรายงาน
๑	การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค เรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ของนักศึกษาหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิตและครุศาสตรบัณฑิต จำนวน ๒๘ คนที่เดินทางไปศึกษา แลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศเสฉวน	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	อาจารย์ ดร.ประนอม ลำงาม หัวหน้าภาควิชา ภาษาตะวันออก ได้ประสานนักศึกษา ทราบแล้ว
๒	การพิจารณาความเป็นไปได้ในการนำ ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย มาต่อยอดเพื่อหารายได้โดยการจำหน่าย ทางอินเทอร์เน็ต	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และผู้อำนวยการสำนักดิจิทัล เพื่อการศึกษา	อยู่ระหว่างการรวบรวม ข้อมูลเพื่อดำเนินการ
๓	การกำหนดระบบและกลไกในการ ลงทะเบียนข้อมูลงานวิจัยในฐานข้อมูล ของมหาวิทยาลัย	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ พัฒนา	ดำเนินการแล้ว
๔	การให้นักวิจัยอัปโหลดบทความย่อ ผลงานวิจัยลงในฐานข้อมูลของ มหาวิทยาลัย	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และพัฒนา	ดำเนินการแล้ว

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งว่าได้ประสานกับผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
เรื่องการให้นักวิจัยอัปโหลดผลงานวิจัยแบบ full paper ลงในฐานข้อมูล D space แล้ว

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการทางสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาแจ้งว่าได้ประสานกับสถาบันวิจัยในการ
นำผลงานวิจัยตั้งแต่ปี ๒๕๔๙-๒๕๖๐ มาจัดทำเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วอัปโหลดขึ้นบนระบบ D space
แล้ว ข้อมูลวิจัยตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นผู้อัปโหลดขึ้นบนระบบดังกล่าว

ส่วนงานวิจัยปี ๒๕๖๒ ทางผู้วิจัยจะเป็นผู้อัพโหลดผลงานขึ้นบนระบบ D space ซึ่งทางสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้จัดการอบรมวิธีการอัปโหลดโปรแกรมให้แก่บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาและนักวิจัยแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

นางศิริเพ็ญ ผ่อนจตุรัส

(นางศิริเพ็ญ ผ่อนจตุรัส)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่